

Số: 87/LĐLĐ

Bến Tre, ngày 03 tháng 4 năm 2018

“V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW  
của Ban Bí thư (khóa XII) và triển khai công tác  
Bình đẳng giới năm 2018”

*Kính gửi:* - Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  
- Các Công đoàn ngành;  
- Công đoàn Viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại công văn số 393/TLĐ ngày 16/3/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2018; Công văn số 798- CV/TU ngày 20/3/2018 của Tỉnh ủy Bến Tre về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII). Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:

### **I. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII):**

1. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về *tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới*, các cấp Công đoàn phải tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị đến cán bộ, đoàn viên Công đoàn (sau đây gọi là đoàn viên), công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phụ nữ, công tác phụ nữ; tạo sự đồng thuận cao trong việc chấp hành thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị nêu trên (*Chỉ thị số 21- CT/TW gửi kèm công văn này*).

2. Tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, nâng cao trách nhiệm phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, phát huy hiệu quả, vai trò nòng cốt của các Ban Nữ công quần chúng trong phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tiếp tục quán triệt 4 quan điểm, 6 nhiệm vụ của Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; làm tốt công tác phối hợp với chính quyền đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.

